

"บ๊ิกหนุ่ย"สั่งแจ้งความเว็บไซต์ขายวุฒิปลอม

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ค. 2559

[เดลินิวส์]-รมว.ศึกษาธิการ
สั่งสกอ.จับสถาบันอุดมศึกษาแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์ขายวุฒิการศึกษา
รวมกำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดจับตาซื้อขายวุฒิปลอม

จากกรณีที่มีเว็บไซต์บางแห่งได้ประกาศขายวุฒิทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทั้งระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสายอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ (14ก.ค.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และ น.ส.อาภรณ์ แกนวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไปตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมทั้งให้สถาบันการศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์ดังกล่าวให้ถึงที่สุด เพราะถือเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรง ซึ่งตนยืนยันว่าจะไม่ปล่อยไว้นั้น เพราะการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้แก่วงการการศึกษาของชาติ

นายอดิพันธ์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ในการประชุม ศธ. เมื่อเร็วๆ นี้ รมว.ศธ.ได้หยิบยกเรื่องการซื้อขายวุฒิทางการศึกษาปลอมขึ้นมาพูดคุยพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปตรวจสอบอย่าปล่อยให้เรื่องเช่นนี้ขึ้นเด็ดขาด พร้อมทั้งให้แจ้งความดำเนินคดีกับใครก็ตามที่แอบอ้างซื้อขายวุฒิปลอมเหล่านี้

" หากใครพบเห็นการซื้อขยวุฒิทางการศึกษาปลอมของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.ขอให้แจ้งขอมูลมายัง สช.ได้โดยตรง ผมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบทุกกรณี หากไม่พบสิ่งผิดปกติก็นั่นไป แต่ถาตรวจพบว่ามีกรกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียนจริงก็จะดำเนินการทางกฎหมายทันที สำหรับการตรวจสอบว่าเป็นวุฒิจริงหรือวุฒิปลอมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เนื่องจากปกตินักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปี ทางโรงเรียนเอกชนจะต้องแจ้งรายชื่อซึ่งเป็นต้นขั้วรายชื่อเดียวกันกับทางโรงเรียนมาเก็บไว้ที่สช.สวนกลางอยู่แล้ว ดังนั้นหากตรวจสอบรายชื่อพบในต้นขั้วเดียวกันก็แสดงว่าเป็นของจริงแต่ถ้าไม่พบก็แสดงว่าปลอม" นายอดิพันธ์ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.14 น.](#)